

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูดิ่ง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาตามลำดับ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูดิ่ง จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูดิ่ง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน และตำบลที่ปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูดิ่ง จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานการศึกษา

1. ระดับความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูดิ่ง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง
2. กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และตำบลที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอคูขันธ์ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอคูขันธ์ จำนวน 85 คน

สรุปผล

จากการศึกษา ความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอคูขันธ์ จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลได้ ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปี ขึ้นไป มีจำนวนมากที่สุด คือ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 และตำบลที่ปฏิบัติงาน มีจำนวนมากที่สุด คือ ตำบลนาโพธิ์ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอคูขันธ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี ตามลำดับ

3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอคูขันธ์ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และตำบลที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน จำแนกเป็น ดังนี้

3.1 ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ประชากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่เกิน 4 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าประชากรที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปี ขึ้นไป ทั้ง โดยรวม และจำแนกเป็นรายด้าน

3.2 ตำบลที่ปฏิบัติงาน พบว่า ประชากรที่ปฏิบัติงานตำบลทุกครั้งมีความคิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ประชากรที่ปฏิบัติงานตำบลนาโพธิ์ ลำดับที่สาม คือ ประชากรที่ปฏิบัติงานตำบลตำบลเลิงแฝก ลำดับที่สี่ คือ ประชากรที่ปฏิบัติงานตำบลหนองแวง และลำดับสุดท้าย คือ ประชากรที่ปฏิบัติงานตำบลห้วยเตย

4. ผลการวิเคราะห์ความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูคั้ง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

4.1 ด้านการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน เรียงลำดับข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย คือ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มากกว่านี้ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

4.2 ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น เรียงลำดับข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ได้ทั่วถึง เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้สะดวก รวดเร็ว ควรจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และควรจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเพื่อช่วยให้ประชาชนเดินทาง ได้สะดวก และรวดเร็ว

4.3 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม เทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี เรียงลำดับข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูดั่ง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ระดับความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูดั่ง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอภูดั่ง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมหวัง ไชยเขียว (2550 : 53 - 54) ได้ศึกษาปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบล 3 ปี ของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นที มูลสมบัติ (2550 : 80-81) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จากการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก

ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติมา แก้วกิตติ (2547 : 65-70) ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรด้านงบประมาณ โดยรวมการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริรัตน์ ชันธิสิทธิ์ (2549 : 192-195) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการบริหารจัดการงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริรัชชีย์ หมั่นเรียน (2550 : 78-82) ได้วิจัยเรื่องความรู้ในการบริหารงานงบประมาณของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดหนองคาย พบว่า ความรู้ในการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย โดยรวมมีความรู้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภออุดรฯ ในทุกๆ ด้าน โดยได้ส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภออุดรฯ มีสุขภาพที่ดี รวมถึงได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม บำรุง รักษาถนนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น มีการสรรจรไปมาได้สะดวก รวมถึงการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต จึงส่งผลให้ผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 กำหนดและผู้ใช้ใหญ่บ้านที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และตำบลที่ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามในการพัฒนาอำเภออุดรฯ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า กำหนดและผู้ใช้ใหญ่บ้านในเขตอำเภออุดรฯ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภออุดรฯ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ อรดา พาทีทิน (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การเปรียบเทียบบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และผลการศึกษาสอดคล้องกับ สิริรัชชีย์ หมั่นเรียน (2550 : 78-82) พบว่า ฝ่ายบริหารองค์การ

บริหารส่วนตำบล จังหวัดหนองคาย ที่มีประสบการณ์ แตกต่างกัน มีความรู้ในการบริหาร
งบประมาณแตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ นฤต ฝอยทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ
อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีหมู่บ้านที่
อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่แตกต่าง
กัน ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ นิตยา เชมระรัง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาน
สะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน ต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้จัดสรรงบประมาณ
ดำเนินการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานไม่ครอบคลุมทุกตำบลในเขตอำเภอกุดรัง ซึ่งได้เน้น
พัฒนาพื้นตำบลกุดรังมากกว่าตำบลอื่นๆ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตำบลกุดรังมีถนน
ที่ชำรุดมากกว่าตำบลอื่น ประกอบกับลำห้วยในพื้นที่ตำบลกุดรังต้นเงิน ส่งผลให้เกิดความ
แห้งแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา จึงส่งผล
ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
มีข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

1.1 ควรจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

1.2 ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาตลาดซื้อขายสินค้าการเกษตรให้กับเกษตรกร

1.3 จัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีไว้ เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์

1.4 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเน้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาในทุกตำบล

1.5 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามออกประชาคมในทุกตำบลก่อนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ

1.6 ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

1.7 ควรจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ทั่วถึง เพื่อช่วยให้ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว

1.8 ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคราวต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอคูขันธ์ จังหวัดมหาสารคาม

2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาอำเภอคูขันธ์ จังหวัดมหาสารคาม